

MENA - ก็ถือว่า ระดับต่ำอยู่แหละ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว...

จะเอี้ยวไปถึงตลาดด้วยนั้นแหละครับ ซึ่งระยะนี้ ก็อาจจะลิ่งเลจ หรือ วัวหนักันเหมือนเดิมแหละนะ ดีไม่ดี อาจจะมีกังวล หรือถึงขั้นหวาดหวั่นกันด้วยหรือไม่ก็ไม่รู้ แต่ถ้าจะว่ากันตามที่เรากล่าวมาในเรื่องของคลื่น ที่คาดหวังไว้ว่า กำลังจะรอการขึ้นเป็นคลื่น 5 นั้น ในระดับแถวๆ นี้ ก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ำๆ เหมือนกัน... หรือมันเป็นปลายๆ คลื่น 4 ก็เรียกกว่าต่ำๆ ได้อยู่แล้วล่ะนะ ต่อให้จะมีการลงไปอีกซักกรอบแถวๆ 1460-1450 ถ้าเป็นนักลงทุนจริงๆ เก็บหุ้นนานๆ ได้ เขาก็อาจจะถือว่ายังอยู่ในระดับที่รับได้ เป็นระดับที่ต่ำมากแล้ว... แต่ก็ไม่รู้นะ ถ้ามีการหลุดต่ำกว่า 1450 เขาก็จะมองยังไปกันนี้ลิ่ง จะมองว่า ขนาดระดับ 1500+/- หรือ 1550+/- แถวๆ นี้ ยังซื้อได้ ยังมองว่ายังอยู่ในระดับต่ำๆ แล้วทำไมระดับที่หลุด 1450 ลงไปนั้น จะซื้อไม่ได้ล่ะ ระดับที่สูงกว่านี้ มองว่าต่ำแล้ว ยังมีต่ำกว่าอีก จะไม่ซื้อได้ยังไง.. ก็แล้วแต่มุมมองของนักลงทุนที่มีอยู่ในตลาดนะครับ แต่เหนือเมฆว่า ถ้าเป็นนักเทคนิค ที่ว่ากันด้วยคลื่นนั้น เขาจะไม่มองว่า การต่ำกว่า 1450 ลงไป เป็นระดับต่ำที่ยังน่าซื้อแน่ๆ ละครับ ด้วยเหตุผลอะไรนั้น ก็ได้คุยกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วละ... แต่เอากันแถวๆ นี้ ที่เป็นอยู่นี้ดีกว่า เอาใจกันดี ขึ้นวันลงวัน เล่นอารมณ์ๆ กันไปเป็นแถวๆ ก็คงต้องตอบไว้เหมือนเดิมแล้วกัน ยังคาดหวัง คลื่น 5 อยู่ และมองว่า น่าจะใกล้จบ คลื่น 4 หรืออาจจะจบไปแล้วก็ได้ แล้วตอนนี้ ก็อาจจะคาดหวัง รูปแบบการกลับตัวของขาสูงที่แข็งแกร่ง ได้อยู่ด้วย อย่างที่กล่าวไว้ เราสู้รอบนี้ได้ถึงการลง 1520 หรือถ้าจะไม่ลง แล้วเห็น 1560-1570 หรือ 1580 ก็ดูดี

ดูตามเกม...

อาจจะต้องมองกันในเกมยาวๆ หรือ ลุ้นกันสุดๆ ไปซักกรอบหนึ่งเลยก็อาจจะดี อาการหุ้นระยะสั้น เล่นแถวๆ อาจจะเดาทางยากกันหน่อยละ แต่ถ้าดูโครงสร้างใหญ่ๆ ก็น่าสนใจไม่น้อย

แนวรับ : ...2.08-2.04 (ถ้าลงทุนจริง สู้ได้ถึง 1.90)

เป้าหมาย : ...2.40 แคร่ระยะสั้น (ยาวๆ ลุ้น 2.80-3.00)

Price Chart...(MENA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MENA... จริงๆ แล้ว อยากจะลุ้นให้ถึง 2.80-3.00 มากกว่า เพราะด้วยรูปแบบทางโครงสร้าง จะเห็นกันหรือเปล่านั้น เราอาจจะลุ้นภาพ ด้วยกาแพ ได้ ซึ่งนั่น ก็อาจจะแปลว่า น่าจะมีการขึ้นไปทำ หูถ้าย หรือ ที่จับด้วยกาแพ นั้นเอง ราคาที่คาดหวังจึงจะอยู่ที่ 2.80 หรือ อาจจะมึระดับการทดสอบ 2.80-3.00 ได้.. แต่อีกมุมมองหนึ่ง เรื่องของการนับคลื่น ลองเอามาใช้ดู ถ้าจะไปกันยาวๆ ในระยะ 6 เดือนขึ้นไป การขึ้นในคลื่น ต่อจากนี้ ก็น่าจะเป็นการขึ้นในคลื่น 3 ใหญ่ๆ นั้นเอง เป้าหมายจะอยู่ที่ระดับ 3.40 หรือ อาจจะถึง 3.80 ได้ ก็ไม่รู้หรือจะครบรอบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐาน จะเป็นอย่างไร แต่ถ้าภาพแบบนี้ ราคาที่ ก็ถือว่ายังต่ำๆ น่าสนใจอยู่นะ